

7 กันยายน 2560

① เรียน กองกิจการนักศึกษา

เรื่อง ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการออแพร์

Au Pair (ออแพร์) คือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รับรองโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและเปิดโอกาสให้เยาวชน อายุระหว่าง 18-26 ปี ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านการดูแลลูกให้กับครอบครัวชาวอเมริกัน ออแพร์จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับฟรี ทูสนับสนุนการศึกษา และโอกาสท่องเที่ยวหาประสบการณ์ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ออแพร์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนในการขอวีซ่า J-1 ได้พักอาศัยและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี และได้รับค่าตอบแทน \$195.75 ต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาของการเป็นออแพร์

คัลเจอร์ล แคร่ เป็นบริษัทจัดทำโครงการออแพร์กับประเทศสหรัฐอเมริกาและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คัลเจอร์ล แคร่ ดำเนินโครงการออแพร์ภายใต้กฎหมายรัฐบาลสหรัฐอเมริกามากกว่า 28 ปีแล้ว ในปัจจุบัน คัลเจอร์ล แคร่ มีสาขากว่า 25 ประเทศ เราส่งผู้สมัครออแพร์จากทั่วโลกไปยังสหรัฐอเมริกา มากกว่า 100,000 คน คัลเจอร์ล แคร่ เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ไม่ดำเนินโครงการผ่านเอเจนซี่และคอยประสานงานให้ความช่วยเหลือกับออแพร์ของเราทุกขั้นตอน ทั้งก่อนการเดินทางและขณะที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งจบโครงการ นอกจากนี้ คัลเจอร์ล แคร่ ยังเป็นบริษัทในเครือของ EF Education First ซึ่งเป็นองค์กรศึกษาต่อต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเปิดดำเนินการมานานกว่า 50 ปี

บริษัทจึงอยากใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยในการติดโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ ซึ่งทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้คัลเจอร์ล แคร่ มีส่วนในการมอบประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอย่างปลอดภัยให้กับนักศึกษาของท่าน ขณะเดียวกันนี้ทางบริษัทได้แนบเอกสารหากทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะให้ทาง คัลเจอร์ล แคร่ เดินทางไปจัดสัมมนารอบพิเศษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่มหาวิทยาลัยของท่าน ทางมหาวิทยาลัยสามารถส่งรายชื่อนักศึกษาตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รวมถึงวันและเวลาที่ต้องการ หากทางมหาวิทยาลัยมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-0178430 ถึง 5 หรือ 081-7332256 หรืออีเมล aupair.th@culturalcare.com

ขอแสดงความนับถือ

Wichuda W.

วิชดา วนาสีสขสันต์ ② เรียน ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Country Program Manager

ด้วย Au Pair ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ออแพร์ ให้นิสิตทราบ

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ให้คณะต่างๆ ทราบ และแจ้งงานบริการสวัสดิการนิสิต
ในระบบ E-doc

13 ก.ย. 60
13 ก.ย. 60

กองกิจการนิสิต
14 ก.ย. 60

